



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
29 มิถุนายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-รมช.สร. นำเจ้าหน้าที่ตรวจความพร้อมก่อนเปิดอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-เกาะเสม็ด จ.ระยอง กำชับให้เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการของสร.อย่างเคร่งครัด และฝากให้ประชาชนรักษาความสะอาดอยู่ตลอดเวลา มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญของต่างประเทศที่พบการระบาดรอบ 2 หลังเปิดประเทศ ซึ่งทำให้ต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ แต่หากทำได้จะส่งผลดีกับประเทศและเศรษฐกิจโดยรวม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์เดลินิวส์

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณี ม.จอห์นฮอปกินส์ จัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ของประเทศที่มีการป้องกันโรคโควิด-19 ดีที่สุดในโลก ว่า ได้เห็นจากข่าวแล้วแต่ยังไม่ได้อยู่ในรายละเอียด แต่นับว่าเป็นเกียรติแก่ประเทศไทยมาก ซึ่งถ้าดูจากสถานการณ์ภายในประเทศขณะนี้ถือว่ามาตรการที่ทำมาประสบความสำเร็จสูงมาก เป็นเพราะประชาชนให้ความร่วมมือดีมาก โรคหยุดแพร่ชัดเจนเมื่อคนไทยเริ่มหยุดอยู่บ้านมากขึ้น และทุกคนใส่หน้ากากผ้าเมื่อต้องออกมานอกบ้าน มีการล้างมือ ส่วนพ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นแค่ส่วนหนึ่ง แต่หากยกเลิกและใช้เพียงพ.ร.บ.โรคติดต่อฯ จะไม่เพียงพอเนื่องจากยังมีข้อจำกัดบางอย่าง เช่น กฎหมายให้อำนาจผู้ว่าฯ ดำเนินการ แต่กรรมการใหญ่ไม่มีอำนาจที่ส่วนกลาง หากมีอำนาจที่ส่วนกลางคณะกรรมการโรคติดต่อทำได้เกือบเท่ากับ ศบค. ทั้งนี้ มาตรการทางสาธารณสุขเป็นมาตรการที่ไม่มีผลกระทบกับเศรษฐกิจ จึงเป็นหน้าที่ของสร.ที่ต้องแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โพสต์ทวิตเตอร์ ว่า จากที่ก่อนหน้านี้ระบุว่า การป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ของไทยอยู่ในอันดับ 1 ของโลกนั้น ขอแก้ไขข้อมูลเป็น ประเทศไทยเป็นที่ 1 ของเอเชีย และอันดับที่ 2 ของโลก ที่พ้นตัวดีจาก Covid-19 โดยการประเมินขององค์การอนามัยโลกและหน่วยงานในมาเลเซีย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์(เดลินิวส์, ไทยโพสต์, มติชน, newtv, mco, thaiquote)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวถึงสถานการณ์โรคโควิด 19 วันที่ 28 มิ.ย. 2563 ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อรวม 10,081,545 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา บราซิล และอินเดีย ส่วนทวีปเอเชีย ผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด คือ อินเดีย ปากีสถาน และบังกลาเทศ ตามลำดับ ส่วนไทยอยู่ในอันดับ 95 ของโลก ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม และไม่มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ ผู้ป่วยสะสม 3,162 ราย รักษาหาย 3,053 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.55 ยังรักษาอยู่ใน รพ. 51 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย โดยในระยะหลังผู้ติดเชื้อของไทยเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ โดยประเทศที่คนไทยเดินทางกลับมาและพบผู้ติดเชื้อสูงสุด คือ อินโดนีเซีย คุเวต ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอินเดีย ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนอย่าประมาท ต้องเข้มงวดการป้องกันตัวเอง สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในที่แออัด กรณีที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ให้หลีกเลี่ยงการพูดคุยและสวมหน้ากากตลอดเวลา หากมีอาการป่วยไม่ควรออกนอกบ้าน ส่วนผู้ให้บริการ เช่น ห้างร้าน หน่วยงาน ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชา กองถ่าย ยังคงต้องเข้มมาตรการป้องกันโรคต่อไป ทั้งนี้ ช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอาจป่วยเป็นหวัดได้ง่าย ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ทำร่างกายให้อบอุ่น นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ร่วมกับการสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ หากพบผู้ป่วยใช้หวัดตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปภายใน 1 สัปดาห์ในสถานที่เดียวกัน ให้รีบแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อสอบสวนสาเหตุการป่วยและควบคุมป้องกันโรค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่าได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในการศึกษาสารสกัดฟ้าทะลายโจรขนาดสูงต่อผู้ป่วยโรคโควิด-19 แต่ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยโควิด-19 น้อยมาก ดังนั้น จะขออนุญาตคณะกรรมการเปลี่ยนสถานพยาบาลจากสถาบันบำราศนราดูรเป็นรพ.สมุทรปราการและรพ.บางละมุง โดยพร้อมดำเนินการทันทีตั้งแต่ 22 มิ.ย. หากมีผู้ติดเชื้อตามเกณฑ์เข้ารับการรักษา คือ มีอาการอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง มีอาการระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง คือ ไข้ ไอ ระยะแรกจะทดลองในกลุ่มตัวอย่าง 6 ราย ให้สารสกัดฟ้าทะลายโจร ครั้งละ 60 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง เพื่อดูว่าอาการดีขึ้นชัดเจนหรือไม่ ถ้าดีขึ้นไม่ชัดเจน จะทดลองต่ออีก 6 ราย โดยให้สารสกัดฟ้าทะลายโจร ครั้งละ 100 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง การทดลองในคนระยะแรกจะเน้นดูเรื่องความปลอดภัย และดูประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งในส่วนของการแสดงและผลเลือด รวมถึงเอนไซม์ไตโคเอนที่มีผลทำลายต่อปอด หัวใจ ตับลดลงหรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์(มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ)

-นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดเผยว่า รพ.สมุทรปราการได้เริ่มทำการทดสอบแล้ว โดยใช้ในผู้ป่วยอาการเล็กน้อย 6 คน ให้อาการความเข้มข้น 3 เท่า ประมาณ 3-5 วัน และติดตามผลเรื่องฤทธิ์ต้านการอักเสบและเรื่องอื่นๆ เปรียบเทียบกับช่วงก่อนให้ยา เพื่อใช้พิจารณาในการเพิ่มขนาดยาเป็น 5 เท่า ทั้งนี้ ได้ทำตามกระบวนการวิจัย ด้วยการเก็บเลือดผู้ป่วยส่งตรวจที่รพ.ศิริราช กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประเด็นข่าว

และรพ.สมุทรปราการเอง

มาตรการศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวอิศรา, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, 77 kaoded, nationtv, prachachat, workpointnews, reuters, thailandplus, tnnthailand, thebangkokinsight, innnews, newtv, bbc, siamsport, acnews, js100) ทีวีทุกช่อง

-ศบค. รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย วันที่ 28 มิ.ย. 2563 ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ติดเชื้อสะสม 3,162 ราย รักษาหายแล้ว 3,053 ราย ยังรักษาในรพ. 51 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 58 รายเท่าเดิม และไม่พบผู้ป่วยภายในประเทศเป็นวันที่ 33 ติดต่อกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์thailandplus

-กรมการขนส่งทางบก กำชับสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ตรวจสอบโดยสาธารณสุขระทุกคัน ต้องมีมาตรการ Social distancing พนักงานขับรถและผู้โดยสารใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ทดสอบการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการวันที่ 1 ก.ค.นี้ โดยก่อนเข้าต้องผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ สแกนคิวอาร์โค้ด ลงทะเบียน เช็กอิน-เช็กเอาท์ผ่านแอปฯ ไทยชนะ หากไม่สวมหน้ากากจะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ และกำหนดให้นักท่องเที่ยวใช้บริการ 555 คนต่อช่วงเวลา ไม่เกิน 1,665 คนต่อวัน, น้ำตกตกรอกนอง 310 คนต่อช่วงเวลา ไม่เกิน 930 คนต่อวัน, น้ำตกคลองนารายณ์ 290 คนต่อช่วงเวลา ไม่เกิน 870 คนต่อวัน และน้ำตกมะกอก 160 คนต่อช่วงเวลา ไม่เกิน 480 คนต่อวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, ไทยรัฐ

-เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ อ่าวพังงา ชักซ้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์ฯ เกาะลันตาใหญ่ เขาพิงกัน เกาะโบยใหญ่ หน่วยพิทักษ์ฯ (ย่อย) เกาะห้อง และจุดจัดเก็บค่าบริการเกาะทะเล ในการท่องเที่ยวแบบ New Normal National Park และร่วมซักซ้อมการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยววันที่ 1 ก.ค. 2563

ประเด็นผลกระทบ

1.ความกังวลของผู้ปกครอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สปริงนิวส์, thaiPBS)

-สวนดุสิตโพล สำรวจความเห็นของผู้ที่บุตรหลานกำลังเปิดภาคเรียนทั่วประเทศ 1,253 คน ระหว่างวันที่ 23 - 27 มิ.ย. 2563 พบว่า ร้อยละ 73.68 มีความกังวลเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน COVID-19 และร้อยละ 70.04 กังวลเกี่ยวกับการเรียนของบุตรหลาน/เรียนผ่านออนไลน์ นอกจากนี้ ยังฝากถึงสถานศึกษาให้กำหนดมาตรการป้องกัน COVID-19 ให้ชัดเจน ดูแลเอาใจใส่เด็กอย่างใกล้ชิด จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม รักษาความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อ ส่วนสิ่งที่อยากฝากถึงรัฐบาล คือ ให้มีมาตรการป้องกัน COVID-19 ที่ชัดเจน สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานศึกษาทุกแห่ง สนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

-กรมอนามัย แนะนำผู้ปกครองหากไม่มั่นใจมาตรการของโรงเรียนสามารถส่งข้อสังเกตผ่านช่องทางแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID ที่ใช้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับ สธ. เพื่อลงไปดูว่ามาตรการเพียงพอหรือไม่ และย้ำว่าสธ. และศธ. ทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวด หากเกิดกรณีเด็กในโรงเรียนติดเชื้อจะมีระบบดูแลทันทีและมีระบบจำกัดวงของการระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายอำนาจ วิทยานุกูตี เลขาธิการ กพฐ. กล่าวถึงผลสำรวจของสวนดุสิตโพล ว่า การดูแลในภาพรวม สพฐ.ดำเนินการตามมาตรการที่ สธ. กำหนด และโรงเรียนมีความยืดหยุ่น จัดการตามมาตรการ สธ.ให้สอดคล้องกับบริบทและพื้นที่ของตนเอง จึงขอให้มั่นใจในการจัดการของโรงเรียน ทั้งนี้ มีหน่วยงานต่างๆ ให้ความร่วมมือลงพื้นที่ให้ความเข้าใจและให้ความรู้เรื่องการป้องกันเชื้อโควิด 19 กับผู้ปกครอง ทั้งการดูแลบุตรหลานช่วงที่อยู่บ้านหรือการส่งนักเรียนไปที่โรงเรียน และ สพฐ. ได้แจ้งให้โรงเรียนให้ความเข้าใจกับผู้ปกครองอีกทางหนึ่ง เพื่อป้องกันบุตรหลานไม่ให้ติดเชื้อโควิด 19

-นายอรรถพล ตรีกตรอง เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่า พบโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพฯ ที่ไม่สามารถเปิดเรียนในวันที่ 1 ก.ค.ได้ 7 แห่ง เนื่องจากไม่พร้อมให้คณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบ จึงไม่ส่งรายชื่อให้ศึกษาธิการจังหวัดอนุญาตเปิดเรียน และจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจความพร้อมอีกครั้ง ถ้ายังไม่มีความพร้อมจะยังไม่อนุญาตให้เปิด

2.เมียนมาพบผู้ป่วยรายใหม่กลับจากไทยและอินเดีย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, แนวหน้า, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, sanook, thebangkokinsight)

-เมียนมา รายงานพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพิ่ม 3 ราย ผู้ป่วยสะสม 296 ราย โดยระบุว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่เดินทางกลับมาจากไทยและอินเดียเมื่อเร็ว ๆ นี้

3.การจับคู่ประเทศท่องเที่ยว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ เปิดเผยถึงแนวคิดการจับคู่ประเทศท่องเที่ยวระหว่างกัน ว่า ขณะนี้ทีมทำงานได้ประชุมร่วมกัน 4 กระทรวง ได้แก่ ก.มหาดไทย ก.การต่างประเทศ ก.สาธารณสุข และก.การท่องเที่ยว ในเบื้องต้นแล้ว แต่ในระดับรัฐมนตรียังไม่ได้มีการหารือร่วมกัน คาดว่าวันที่ 29 มิ.ย. จะประชุมร่วมกับสธ.ก่อน จากนั้นนำแนวทางที่ได้ไปหารือร่วมกับ 2 กระทรวงที่เหลือต่อไป รวมทั้งวันที่ 29 มิ.ย. จะมีการประชุม

ประเด็นข่าว

ศบค. คาดว่าจะมีข้อปฏิบัติหรือแนวคิดเกี่ยวกับ Travel Bubble เพิ่มเติม เชื่อว่าจะมีความคืบหน้าในรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติและความชัดเจนมากขึ้น

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย, sanook, xinhuathai, thebangkokinsight)

-อียู และกลุ่ม โกลบอล ซิติเซน ระดมทุนเพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้สูงถึง 6,900 ล้านดอลลาร์ จากสหรัฐอเมริกา, คณะกรรมาธิการอียู และอีกหลายประเทศทั่วโลก โดยมีตัวแทนของรัฐบาลมากกว่า 40 ประเทศ โดยเงินที่ได้จะนำไปใช้เพื่อการตรวจหาเชื้อ, รักษา และพัฒนา-ผลิตวัคซีน รวมทั้งสนับสนุนประเทศที่ยากจนและชุมชนที่ขาดแคลนในการรับมือกับการแพร่ระบาด ขณะที่การเปิดพรมแดนของ 27 ประเทศสมาชิกอียู วันที่ 1 ก.ค.นี้ ต้องเลื่อนออกไป หลังจากทางการบางประเทศยังไม่สามารถตัดสินใจได้ เนื่องจากหลายประเทศยังมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง

-จีน สถาบันชีวการแพทย์ เปิดเผยว่า การทดสอบวัคซีนโควิด 19 กับมนุษย์ในเบื้องต้น พบว่ามีความปลอดภัยและได้ผลดี แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดผลการทดสอบ ด้านเจ้าหน้าที่ในกรุงปักกิ่ง กำหนดมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดในเขตอันซิน ห่างจากกรุงปักกิ่งราว 150 กม. ซึ่งเป็นมาตรการเดียวกับที่ใช้ในเมืองอู่ฮั่น

-เกาหลีใต้ พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 62 ราย ทางการเกาหลีใต้พยายามจัดการกับการระบาดเป็นกลุ่มก้อนครั้งใหม่ในประเทศ หลังการผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่าง

-สิงคโปร์-มาเลเซีย อนุญาตให้นักธุรกิจ-คนทำงานเดินทางข้ามแดนได้

-กัมพูชา นายกษ กัมพูชา กล่าวในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 36 ผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ ขออาเซียนรวมพลังฝ่าวิกฤตโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน

-สหรัฐฯ ติดเชื้อเพิ่มอีกกว่า 44,000 รายในวันเดียว รวมผู้ติดเชื้อกว่า 2.6 ล้านราย ส่วนใหญ่อยู่ที่ 5 รัฐทั้งทางตอนใต้และตะวันตก หลังมีการอนุญาตให้เปิดทำกิจกรรมต่างๆ

-บราซิล พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 38,693 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,313,667 ราย

-อินเดีย คายยอดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศอาจถึง 900,000 คนในกลางเดือนหน้า ล่าสุดผู้ติดเชื้อเกิน 500,000 คนแล้ว ทั้งนี้ มีกำหนดเปิดใช้อาคารรักษาโรคโควิด-19 จำนวน 10,000 เตียงในกรุงนิวเดลี ในสัปดาห์นี้

-เอธิโอเปีย บาทหลวง อายุ 114 ปี รอดชีวิตจากโควิด-19 หลังเข้ารับการรักษาในรพ.เกือบ 3 สัปดาห์ โดยใช้ทั้งออกซิเจนและยาเดกซามะทาโซน ซึ่งนักวิจัยในอังกฤษระบุว่าสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้มากถึง 1 ใน 3

-สวิสเซอร์แลนด์ กักตัวนักเที่ยวกลางคืน 300 คน หลังพบพนักงานในท์คลับติดโควิด-19

-อิหร่าน จะบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป

-ซี็ก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 260 ราย สูงสุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อรวม 10,081,545 ราย อากาารรุนแรง 57,748 ราย รักษาหายแล้ว 5,458,369 ราย เสียชีวิต 501,298 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 2,596,537 ราย บราซิล 1,315,941 ราย รัสเซีย 627,646 ราย อินเดีย 529,577 ราย สหราชอาณาจักร 310,250 ราย

ข่าวปลอมเรื่องดื่มสมุนไพรลดไขมันในหลอดเลือด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผย เรื่องเครื่องดื่มสมุนไพรสูตรกระเจี๊ยบ พุทราจีน และมะตูม ต้มลดไขมันในหลอดเลือด ตรวจสอบกับสำนักโภชนาการ กรมอนามัย พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่าการดื่มสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ช่วยลดไขมันในหลอดเลือด หรือป้องกันโรคหัวใจ และเส้นเลือดในสมองตีบ ได้

โพสต์ภาพแอลกอฮอล์ลงโซเชียล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปิดเผยกรณี ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี อดีตนักแสดงและนักธุรกิจจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชื่อดัง โพสต์ภาพถือขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่า ได้รับทราบเรื่องจากนิติกรแล้ว เนื่องจากมีประชาชนแจ้งข้อมูลและส่งหลักฐานมายังเจ้าหน้าที่ เตรียมส่งหนังสือเรียกเพื่อให้เข้ามาให้ถ้อยคำเพิ่มเติม

บุรีไฟฟ้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์, นสพ.ไทยโพสต์

-กรณีเพจของพรรคภูมิใจไทยเผยแพร่ข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. ยืนยันไม่สนับสนุนบุรีไฟฟ้า ภายหลังเครือข่ายผู้ใช้บุรีไฟฟ้าเรียกร้องให้มีการตั้งหน่วยงานอิสระเพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบุรีไฟฟ้า พบว่า มีผู้ใช้เฟซบุ๊กจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นเกือบ 100 ข้อความ ตั้งคำถามว่าทำไม สธ.ปล่อยให้ขายบุรีไฟฟ้าได้ต่างๆ ที่อันตรายต่อสุขภาพ พร้อมถามหาผลการวิจัยที่อ้างว่าบุรีไฟฟ้าอันตรายกว่าบุรีไฟ รวมถึงระบุว่า การแบนเป็นการปิดกั้นทางเลือกของประชาชน

โพลคะแนนนิยมทางการเมือง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

ประเด็นข่าว

-นิด้าโพลเผยผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 2563 เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ร้อยละ 44.06 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ ส่วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) อยู่อันดับ 12 ร้อยละ 0.44 เพราะมีผลงานในการทำงานที่ดีและบริหารจัดการงานได้ดี

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

